



ที่ 87/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

โครงการเพื่อนทางจดหมายระหว่างนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยกับจังหวัดซากะ ปี 2566

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นาย ISHIHARA Yoshinori หัวหน้าไปรษณีย์เขต Yaemizo เมืองซากะ และนาย TAKESHITA Koji หัวหน้าไปรษณีย์ Saga-Ikadaimae จังหวัดซากะ ได้เข้าพบนายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เพื่อรายงานความคืบหน้าและขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพื่อนทางจดหมายระหว่างนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยกับจังหวัดซากะ สำหรับปี 2566

นาย ISHIHARA ขอขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ให้คำแนะนำและช่วยสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ มาโดยตลอด และตามที่ได้เข้าพบกงสุลใหญ่ฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยได้แจ้งความตั้งใจที่จะสานต่อโครงการดำเนินโครงการฯ สำหรับปี 2566 และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ช่วยประสานงานให้แล้วนั้น ตนได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากโรงเรียน 2 แห่งในประเทศไทยแล้ว ได้แก่ โรงเรียนวัดอมรินทราราม และโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์ อุปลั้มภ) กรุงเทพมหานคร ซึ่งตนได้ดำเนินการรวบรวมจดหมายจากนักเรียนโรงเรียนประถม Hyogo และโรงเรียน Saga Commercial High School ในจังหวัดซากะ จำนวนกว่า 220 ฉบับ เพื่อเตรียมมอบให้กับนักเรียนไทย โดยนาย ISHIHARA มีกำหนดจะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อจัดกิจกรรมแนะนำจังหวัดซากะและมอบจดหมายดังกล่าวให้แก่เด็กนักเรียนไทยในโรงเรียนทั้ง 2 แห่งที่เข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2566 ทั้งนี้ นาย ISHIHARA มีความตั้งใจที่จะขยายความร่วมมือภายใต้โครงการเพื่อนทางจดหมายฯ ให้กว้างขึ้นอีกในอนาคต และหวังว่าจะได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนด้วยดีจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป

กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีกับความสำเร็จของโครงการเพื่อนทางจดหมายฯ ในปีนี้ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป โครงการเพื่อนทางจดหมายฯ นี้มีส่วนช่วยสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย และสร้างมิตรภาพอันดีกับเพื่อนต่างชาติ ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แนะนำโครงการยุทธศาสตร์ความดีของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมทั้งจะสนับสนุนให้มีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน โดยเห็นว่า กิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อกัน อันนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนระหว่างกันต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

* * * * *

10 สิงหาคม 2566



